



ในช่วงนี้ที่สถานการณ์โควิด-19 กำลังแพร่กระจาย ทำให้มีหลายหน่วยงานออกมาให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ โดยเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นในการที่จะเยียวยาจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมกับบริษัทในเครือบริจาคเงิน และอุปกรณ์การแพทย์ ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลและชุมชนในพื้นที่อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ โรงพยาบาลใน จ.สุโขทัย โรงพยาบาลสีคิ้ว จ.นครราชสีมา และใน สป.ป.ลาว...●

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นำโดยบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โรม อินทีเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟคเจอร์ส คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ลูเมนดัม อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ส่งมอบเพาเวอร์แบงก์ จำนวน 1,428 ก้อน โดยสำนักงานการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งให้แก่สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำไปผลิตเป็นอุปกรณ์การแพทย์...●

อีกหนึ่งหลักสูตรจากฝั่งกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ขอเชิญชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ร่วมอบรม “หลักสูตรออนไลน์ เพชฌกูฏ ไลฟ์ ให้เหมือนรายการทีวี” ภายใต้กิจกรรม “ปั้น SMEs ค้าออนไลน์สู้วิกฤติโควิด-19” คอร์สออนไลน์ฉบับเร่งรัด เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ในการเลือกใช้เพชฌกูฏ ไลฟ์ บนโลกการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะมีการจัดขึ้นในวันที่ 1 พ.ค.2563 เวลา 09.00-16.00 น. ผ่าน 2 ช่องทางหลัก คือ เพชฌกูฏ แฟนเพจ “กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม” และเพชฌกูฏ กลุ่ม “diprom.online” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-2202-4589...●

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนเกษตรกร เลือกซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ในราคาพิเศษ โดย นายบุญมา พนธกรกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ไออาร์) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิด “พื้นที่ปันสุข” ในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น เพื่อให้เกษตรกรไทยจำหน่ายมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ราคาพิเศษ กล่องละ 150 บาท (บรรจุกล่องละ 5 กิโลกรัม) ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น 10 แห่ง ในกรุงเทพฯ และนนทบุรี เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย.-6 พ.ค.2563 ระหว่างเวลา 08.00-15.00 น. โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1365 Contact Center หรือ [www.pttor.com](http://www.pttor.com)...●

